
สรุปมตกิารประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
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(ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส)์ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือฝา่ยเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ือง 
3.1 ร่าง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2568 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ ร่าง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ความเสี่ยงด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น มีการตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติจำนวนน้อย แก้ไขเป็น การตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็นชุด
โครงการผลงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ ่นมีน้อย เนื ่องจากมีการพัฒนาเป็นชุดโครงการน้อย           
จึงจำเป็นต้องแก้ด้วยการสร้างชุดโครงการเพิ่มเติม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการตีพิมพ์อย่างน้อย          
1 ผลงานต่อ 1 ชุดโครงการ 

2) การยกระดับงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่างในชุมชนและ
ท้องถิ่นไม่ได้ตามเป้าหมาย ให้แก้เป็นสนับสนุนให้บุคลากรทำงานพื้นที่ในจังหวัดชัยนาทให้มากขึ้น 
เพื่อเพ่ิมจำนวนโครงการหรือชุดโครงการ 

3) ประเด็นที่ 3 จำนวนนักศึกษาแรกเข้าบางสาขาไม่บรรลุตามแผนรับนักศึกษา  
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงแก้ไข ในปัจจัยเสี ่ยงที ่จำนวน

นักศึกษาแรกเข้าบางสาขาวิชาไม่บรรลุตามแผนรับ ดังนี้ 
- พัฒนาหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียน 
- ปรับกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้โซเซียล

มีเดีย ฯลฯ และกิจกรรรม open House 
- ปรับลดค่าเป้าหมาย เหลือ ร้อยละ 70 

4) ประเด็นที ่ 4 ไม ่สามารถสร้างรายได้จากช่องทางอื ่นที ่นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา แก้ไขเป็นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.บ. มีวุฒิไม่ตรงตามเกณฑ์ที่คุรุ
สภากำหนด 

2. มอบกองนโยบายและแผน ปร ับปร ุงแก ้ไขตามข ้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 สรุปเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2568 

มติที่ประชุม รับทราบสรุปเรื่องร้องเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2568 โดยมหาวิทยาลัยไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง การปฏิบัติงาน และเรื่องอื่น ๆ 

 

4.2 รายงานการแทงจำหน่ายพัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการแทงจำหน่ายพัสดุของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘              

 

4.3 สรุปผลการประชุมเสวนาวิชาการ Green Skills : ทักษะสีเขียวพลิกอนาคตไทยสู่เวทีโลก 
- นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป - 
  

4.4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน
ให้ สป.อว. ส่งเสริมคุณค่าของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และป้องกันการจาบจ้วงสถาบันใน
สถานศึกษา 
มติที่ประชุม    1. รับทราบข้อร้องเรียนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มีหนังสือแจ้งเรื ่องร้องเรียนผ่านให้ สป.อว. ส่งเสริมคุณค่าของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และป้องกันการจาบจ้วงสถาบันในสถานศึกษา  
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าไม่มีบุคลากรหรือ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรม เข้าข่ายตามที่มีการร้องเรียน  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
5.1 หลักสูตรที่ขอยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (บางตัวบ่งชี้) ประจำปีการศึกษา 

2567 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการขอยกเว้นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (บางตัวบ่งชี้) 
จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้   

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ประเภท หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา  เนื่องจากยังไม่มี
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรอบการประเมิน เนื่องจากหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประเภท หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ในตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒  การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา  

2. มอบสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการขอยกเว้นการตรวจประเมนิบาง
ตัวบ่งชี้ต่อไป 
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5.2 ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะเกษตรและชีวภาพ 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะเกษตร
และชีวภาพ โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายในยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
ตัวชี้วัดที่ 3  ให้กำหนดค่าเป้าหมายซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ EdPEx ซึ่งค่าเป้าหมายอาจจะไม่
ต้องกำหนดให้สูงมาก        

2. มอบคณะเกษตรและชวีภาพ พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่น ๆ  
6.1 หารือการเปลี่ยนแปลงนโยบานด้านการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบต่อ  
 ประเทศไทยและมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อมูลอันเกิดจากผลกระทบตาม
นโยบายของสหรัฐอเมริกา มีต่อรายได้ของผู ้ปกครองหรือไม่ และนักศึกษาไปเรียนต่อไม่ได้ 
มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการรองรับนักศึกษากลุ่มนี้มาเรียนต่อที่เราได้หรือไม่ ดังนี้ 

  1) อธิการบดี   เป็นที่ปรึกษา 
  2) รองศาสตราจารย์ปิยพร ท่าจีน  เป็นประธานกรรมการ 
  3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ วงค์ทองคำ เป็นรองประธานกรรมการ 
  4) รองศาสตราจารย์ชลธิชา สุพรรณาลัย เป็นกรรมการ 
  5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช คำทองทิพย ์ เป็นกรรมการ 
  6) รองศาสตราจารย์วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล เป็นกรรมการ 
  7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา โปร่งจิต เป็นกรรมการ 
  8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรส ทองเชื้อ เป็นกรรมการ 
  9) นายพัทธดนย์  สุขพันธุ์ เป็นกรรมการ 
  10) นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  2. นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมครั้งต่อไป 
 

6.2 ฝ่ายเลขานุการแจ้งนัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ครั้งที่ 12/2568 วัน
อังคารที่ 22 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 น.  (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  
 

 
         (นางสาวมณฑารัตน์  ชูพินิจ) 
                  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
                     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 


